

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN TÂN YÊN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc**

Số: ~~450~~...../UBND-LĐT BXH  
V/v tăng cường các biện pháp  
phòng, chống đuối nước trẻ em

Tân Yên, ngày 04 tháng 5 năm 2019

Kính gửi:

- Các cơ quan: LĐ-TB&XH, Y tế, GD&ĐT,  
Phòng NN&PTNT, VH TT, Trung tâm VH-TT&TT;
- Huyện đoàn Tân Yên;
- UBND các xã, thị trấn.

Năm 2018 và 3 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn huyện Tân Yên đã xảy ra nhiều vụ đuối nước thương tâm làm nhiều trẻ em bị tử vong. Tuy không có đuối nước tập thể nhưng những vụ tai nạn đuối nước đó cho thấy công tác quản lý, tuyên truyền của cơ sở chưa thực sự hiệu quả. Trong thời gian tới chuẩn bị kết thúc năm học 2018- 2019 và học sinh về nghỉ hè tại địa phương; đây là thời điểm thường xảy ra nhiều vụ đuối nước trẻ em.

Để phòng ngừa, giảm thiểu tối đa tình trạng trẻ em bị tử vong do đuối nước, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả: Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo, thực hiện phòng, chống tai nạn, thương tích và đuối nước cho học sinh, trẻ em; các văn bản của UBND tỉnh: Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 05/7/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em; Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 08/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về trẻ em trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; Công văn số 1066/UBND-KGVX ngày 10/4/2017 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em; Công văn số 3357/UBND-KGVX ngày 29/9/2017 của UBND tỉnh về việc chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước trong thực hiện phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em; Công văn số 1525/UBND-KGVX ngày 16/5/2018 về việc nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước về công tác phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em; Các văn bản của huyện: Công văn số 863/UBND-LĐT BXH ngày 21/5/2018 về việc nâng cao trách nhiệm quản lý Nhà nước về công tác phòng, chống tai nạn đuối nước, Công văn số 1151/UBND-LĐT BXH ngày 29/6/2018 về việc tăng cường công tác phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em trong mùa mưa bão; Tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng cường các biện pháp phòng, chống đuối nước trẻ em, cụ thể như sau:

### **1. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện**

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND các xã, thị trấn xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống đuối nước trẻ em; đề xuất xây dựng đội ngũ cộng tác viên, tình nguyện viên tham gia công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em ở cơ sở.

Phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch và các ngành liên quan vận động các nguồn hỗ trợ cho các gia đình có trẻ em bị tai nạn đuối nước.

## **2. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện**

Tăng cường chỉ đạo các trường, cơ sở giáo dục triển khai có hiệu quả việc xây dựng “Trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em”. Đẩy mạnh việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền cho học sinh hiểu, nhận thức đầy đủ về kiến thức và chủ động phòng ngừa tai nạn đuối nước; giáo dục kỹ năng bơi lội, cứu đuối, kỹ năng phòng, tránh tai nạn đuối nước cho học sinh. Phối hợp với Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thực hiện tốt việc bàn giao, tiếp nhận và quản lý trẻ em, đảm bảo an toàn cho trẻ em ở trường học, trong gia đình và cộng đồng; tổ chức các hoạt động trong nhà trường nhằm thu hút sự tham gia của trẻ em, tạo điều kiện cho trẻ em vui chơi an toàn trong dịp nghỉ hè tại địa phương.

## **3. Phòng Y tế huyện**

Triển khai xây dựng mô hình “Cộng đồng an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em”. Lồng ghép công tác phòng, chống đuối nước trẻ em vào hoạt động của ngành; tăng cường các hoạt động truyền thông, tập huấn nâng cao năng lực, đặc biệt là kỹ năng sơ, cấp cứu cho trẻ em bị đuối nước cho đội ngũ công tác viên y tế, cán bộ làm công tác trẻ em thôn, khu phố.

## **4. Phòng Văn hóa - Thông tin huyện**

Tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành các quy định an toàn tại các bể bơi, kịp thời xử lý những vi phạm theo đúng các quy định của pháp luật; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng cũng như phương pháp sơ cứu, cấp cứu cho đội ngũ hướng dẫn viên, giáo viên dạy bơi; dạy kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho trẻ em tại cộng đồng, trường học.

## **5. Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện**

Xây dựng kế hoạch thông tin, tuyên truyền về phòng chống tai nạn thương tích; phòng, chống đuối nước trẻ em trên hệ thống truyền thanh từ huyện đến cơ sở.

## **6. Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện**

Tăng cường kiểm tra, giám sát các khu vực thường xuyên xảy ra tai nạn đuối nước hoặc có nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước để có biện pháp chủ động phòng ngừa kịp thời đảm bảo an toàn cho trẻ em trong dịp nghỉ hè, mùa mưa bão như: làm rào chắn, biển cảnh báo tại hồ nước, hồ ao, sông ngòi, các khu vực nước sâu, nguy hiểm, các công trình đang thi công trên địa bàn huyện và áp dụng các biện pháp phòng ngừa nạn đuối nước có thể xảy ra.

## **7. Huyện đoàn Tân Yên**

Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở Đoàn, Đội tổ chức tiếp nhận trẻ em về sinh hoạt hè tại địa phương, thực hiện tốt công tác quản lý trẻ em tại cộng đồng; xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động hè an toàn cho trẻ em; tổ chức tuyên truyền về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em, đặc biệt là tai nạn đuối nước trong các hoạt động đoàn, đội, hoạt động hè thiếu nhi, hoạt động thanh niên tình nguyện,...

## 8. UBND các xã, thị trấn

- Chỉ đạo Ban điều hành BVCSTE và các ban, ngành địa phương nâng cao trách nhiệm hơn nữa trong việc thực hiện công tác BVCSTE tại địa phương nói chung và công tác phòng, chống tai nạn đuối nước nói riêng; xây dựng kế hoạch và tăng cường kiểm tra công tác phòng, chống đuối nước trẻ em; Chỉ đạo Ban điều hành cấp xã trong việc rà soát các khu vực thường xảy ra tai nạn đuối nước trên địa bàn để có biện pháp chủ động phòng ngừa kịp thời, đảm bảo an toàn cho trẻ em, cụ thể như: làm rào chắn, biển cảnh báo tại tất cả các hồ nước, giếng nước, bể chứa nước,... có nguy cơ gây mất an toàn, hồ ao, sông ngòi, các khu vực nước sâu, nguy hiểm, các công trình đang thi công,... để người dân biết và phòng, tránh; đồng thời xử lý nghiêm những đơn vị, cá nhân vi phạm, thiếu trách nhiệm trong công tác phòng, chống đuối nước trẻ em.

- Xây dựng và triển khai cơ chế phối hợp giữa các ngành, đoàn thể trong công tác phòng, chống đuối nước cho trẻ em. Chỉ đạo đẩy mạnh truyền thông, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, gia đình, cá nhân về phòng, chống đuối nước trẻ em. Tuyên truyền, vận động gia đình thường xuyên quan tâm, giám sát trẻ em. Chủ động đưa trẻ em đi học bơi, học kỹ năng an toàn trong môi trường nước. Phổ biến các kiến thức cơ bản về đuối nước, các nguy cơ gây đuối nước trẻ em, cách phòng tránh và sơ cứu đúng cách cho người dân và trẻ em.

- Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện và kiểm tra việc xây dựng Ngôi nhà an toàn, Trường học an toàn và Cộng đồng an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em nhằm loại bỏ các nguy cơ gây đuối nước cho trẻ em; quan tâm hỗ trợ, trang bị cơ sở vật chất để dạy bơi cho trẻ em tại cộng đồng, trường học. Tại các bể bơi và địa điểm tổ chức dạy bơi cho trẻ em cần quan tâm bố trí người thường xuyên theo dõi, quan sát, giám sát trẻ em trong suốt quá trình trẻ em tham gia bơi, học bơi; cứu hộ kịp thời khi trẻ em gặp nguy hiểm.

- Tạo điều kiện hỗ trợ kinh phí để cho Đoàn thanh niên các thôn, tổ dân phố nhận bàn giao danh sách học sinh từ nhà trường về địa phương khi học sinh được nghỉ hè để tổ chức hoạt động sinh hoạt hè an toàn, lành mạnh cho các em.

- Thực hiện kịp thời, nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo tình hình, vụ việc tai nạn đuối nước trẻ em về Phòng Lao động - TB&XH huyện để tổng hợp báo cáo UBND huyện theo quy định.

Yêu cầu UBND các xã, thị trấn và các đơn vị quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung nêu trên. *h.u*

### Nơi nhận:

- Lưu: VT, LĐTB&XH.

### Bản điện tử:

- Như kính gửi *h*



**Đinh Đức Cảnh**